

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ DIỄN TẬP...

(Tiếp theo trang 1)

Các đại biểu dự hội nghị đã nghe công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập, khung tập, các tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức diễn tập, ý định diễn tập, kết quả công tác chuẩn bị và triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Diễn tập KVPT tỉnh năm 2022 với đề mục "Chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ" được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh và huyện, xã, ban, ngành với các nội dung: Hội nghị vận hành cơ chế, thực binh xử trí các tình huống theo kịch bản, tham quan diễn tập. Sau khi Tu lệnh Quân khu 3 phê duyệt ý định diễn tập KVPT tỉnh, các đơn vị, địa phương đã gấp rút chuẩn bị văn kiện, nhân lực, hậu cần, kỹ thuật...

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng ban Tổ chức diễn tập nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc diễn tập trong thực hiện

nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Đồng chí đề nghị các thành viên Ban Tổ chức, các cơ quan, đơn vị cần quán triệt và thực hiện đầy đủ các yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các sở, ngành, địa phương liên quan tích cực thực hiện nhiệm vụ được phân công, kịp thời báo cáo tiến độ, bảo đảm tốt công tác chuẩn bị văn kiện, cơ sở vật chất, huy động nhân lực, phương tiện, an ninh trật tự, an toàn các khu vực thực binh phục vụ diễn tập.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập hoan nghênh tinh thần chủ động, trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ. Nhân mạnh diễn tập là nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh, nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương, đồng chí yêu cầu thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập, các đơn vị, địa phương tập

trung thời gian, nhân lực, nguồn lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ; các đại biểu xác định rõ về nhận thức trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều biến động, diễn tập năm trong tiến trình xây dựng KVPT của tỉnh là quá trình chuẩn bị các nguồn lực, tiềm lực, bảo đảm cho nền quốc phòng toàn dân và khả năng phòng thủ ngày càng vững mạnh. Đây là dịp để kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, khả năng vận hành các cơ chế, rà soát, đánh giá thực chất thực lực, do đó phải làm thực chất, sát tình hình thực tiễn của địa phương, tránh hình thức, chủ quan. Thành viên trong khung tập, các ban, tiểu ban phục vụ diễn tập, các đơn vị, địa phương cần nhận thức được chức năng, nhiệm vụ, nắm chắc nội dung, kế hoạch diễn tập, chủ động, trách nhiệm, quyết liệt, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể. Công tác chuẩn bị văn kiện, nội dung, kịch bản, cơ chế diễn tập, hậu cần, kỹ thuật, thực binh, rút kinh nghiệm diễn tập phải đặt trong thực tiễn, trong tình huống cụ thể, bảo đảm yêu cầu, nghiêm túc, thực chất. Trong quá trình diễn tập bảo đảm tối an toàn về lực lượng, phương tiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

GALA TIẾP SỨC ĐẾN TRƯỜNG...

(Tiếp theo trang 1)

Tối ngày 30/8, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Chữ thập đỏ, Đài PTTH Thái Bình phối hợp tổ chức chương trình Gala tiếp sức đến trường lần thứ V. Tối dự có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành,

đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố. Từ tháng 9/2017, 250 em nhỏ được tham gia chương trình tiếp sức đến trường. Sau 5 năm, từ sự ủng hộ của các nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, quỹ tiếp sức đến trường đã trích hơn 1,4 tỷ đồng trao quà cho học sinh nghèo. Không chỉ được nhận ngay 5,5 triệu đồng khi ghi hình, chương trình còn trao quà đến tận tay các em vào đêm Gala tiếp sức đến trường hàng năm, nhân dịp đầu năm học mới... Thông qua nguồn quỹ này đã có 17 ngôi nhà cho các em nhỏ hoàn cảnh khó khăn được xây mới, tổng mức hỗ trợ gần 1,7 tỷ đồng; 5 công trình vệ sinh

và 1 bếp ăn tổng trị giá trên 1,7 tỷ đồng được trao cho các trường học.

Tại Gala tiếp sức đến trường lần thứ V, 16 học sinh đại diện cho 46 học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã được phân ánh trong chương trình tiếp sức đến trường năm học 2021 - 2022 được trực tiếp trao tặng quà, trị giá mỗi phần quà 3 triệu đồng. Các phần quà còn lại sẽ được chuyển đũa tận tay các em không tham dự chương trình thông qua hội chữ thập đỏ địa phương.

Tại Gala tiếp sức đến trường lần thứ V, các nhà tài trợ đã ủng hộ gần 1,2 tỷ đồng cho quỹ tiếp sức đến trường với mong muốn sẽ có thêm nhiều em nhỏ được nhận sự hỗ trợ từ chương trình.

TU ANH

TRAO HUY HIỆU ĐẢNG ĐỢT 2/9

(Tiếp theo trang 1)

Trong 2.731 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng đợt này có 25 đảng viên được tặng Huy hiệu 75 năm tuổi đảng; 18 đảng viên được tặng Huy hiệu 70 năm tuổi đảng; 22 đảng viên được tặng Huy hiệu 65 năm tuổi đảng; 217 đảng viên được tặng Huy hiệu 60 năm tuổi đảng; 955 đảng viên được tặng Huy hiệu 55 năm tuổi đảng; còn lại là các đảng viên được tặng Huy hiệu 50, 45, 40, 30 năm tuổi đảng. Việc trao tặng Huy hiệu Đảng thể hiện sự ghi nhận của Đảng và nhân dân đối với đóng góp của các đồng chí đảng viên vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; sự phấn đấu, rèn luyện, cống hiến của các đồng chí đảng viên.



Đồng chí Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy trao Huy hiệu 75 năm tuổi đảng cho đảng viên Hoàng Văn Mạc, xã Quỳnh Hoa (Quỳnh Phụ).

ĐỀ XUẤT CHỨC NĂNG...

(Tiếp theo trang 1)

UBND tỉnh giao bổ sung số lượng người làm việc cho Bệnh viện Nhi Thái Bình thực hiện theo quy trình đã báo cáo và xin ý kiến của Bộ Nội vụ. Sau khi kết thúc giai đoạn 2022 - 2023, Bệnh viện Nhi Thái Bình xây dựng đề án từ chủ trong 5 năm trình UBND tỉnh, trên cơ sở đề án từ chủ

được phê duyệt Bệnh viện Nhi Thái Bình sẽ quy định cụ thể số viên chức theo lộ trình từng năm. Thống nhất đồng ý để các cơ sở giáo dục công lập ký hợp đồng cung ứng dịch vụ với trạm y tế xã, phường, thị trấn đóng trên địa bàn để thực hiện nhiệm vụ thường trực phòng, chống dịch. Liên

quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu bên cạnh rà soát, đánh giá đầy đủ kết quả mô hình trung tâm y tế huyện, thành phố trực thuộc Sở Y tế trong thời gian qua, cần nghiên cứu phương án đề xuất theo hướng phân cấp về UBND cấp huyện quản lý với thời gian, lộ trình phù hợp, bảo đảm mục tiêu chăm sóc tốt nhất sức khỏe nhân dân.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Làm việc với hai nhà đầu tư FDI

Chiều ngày 30/8, UBND tỉnh làm việc với Tập đoàn Golden Concord Holdings và Tập đoàn Quản lý đầu tư Nam Kinh Nengce về các nội dung liên quan đến đầu tư dự án tại Thái Bình. Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Bình nghiên cứu đầu tư đã cảm nhận rõ sự thân thiện, hỗ trợ nhiệt tình của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nhận thấy có hội đầu tư dự án phù hợp. Golden Concord Holdings là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực năng lượng

điện mặt trời. Sau khi tìm hiểu, Tập đoàn mong muốn đầu tư dự án quy mô vốn dự kiến khoảng 1,5 tỷ USD với giai đoạn 1 sản xuất khoảng 60.000 tấn sản phẩm/năm đáp ứng đủ cho thị trường Việt Nam giúp các doanh



Thi công hạ tầng khu công nghiệp Liên Hà Thái.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh hoan nghênh hai nhà đầu tư đã quan tâm nghiên cứu đầu tư dự án tại Thái Bình. Để giúp hai nhà đầu tư hiểu rõ hơn về môi trường và cơ hội đầu tư, đồng chí chia sẻ những thông tin cơ bản về tiềm năng, thế mạnh, cơ chế, chính sách và định hướng phát triển của tỉnh. Nổi bật là Thái Bình có quỹ đất phát triển công nghiệp lớn; hệ thống giao thông đồng bộ và đang được đầu tư hiện đại kết nối thuận lợi với các địa phương trong khu vực tam giác tăng trưởng kinh tế phía Bắc; nguồn năng lượng và nhân lực phục vụ phát triển ngành công nghiệp đổi mới.

Đại diện lãnh đạo Tập đoàn Golden Concord Holdings cho biết, đến Thái

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI



Đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh với đoàn đại biểu tỉnh Thái Bình dự Đại hội.

Trong 2 ngày 29 - 30/8, tại Hà Nội, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 với 500 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 7 triệu cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên chữ thập đỏ cả nước tham dự. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Chủ đề của Đại hội là "Xây dựng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ngày càng vững mạnh, phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo, tích cực thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước".

Đại hội vinh dự nhận lãnh hoa chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Tham dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội trung ương và địa phương; đại diện Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế, các hội quốc gia tại Việt Nam, đại diện các đoàn ngoại giao, các đại sứ quán, tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp, chức sắc tôn giáo. Đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh dự Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả công tác hội và phong trào chữ thập đỏ nhiệm kỳ vừa qua. Các phong trào, cuộc vận động của hội cơ bản đạt hiệu quả cao, lan tỏa các giá trị nhân đạo, tạo dấu ấn ngày càng sâu

đậm trong đời sống xã hội, trở thành phong trào của nhân dân, được nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân sôi nổi hưởng ứng. Hàng chục triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn đã nhận được sự trợ giúp cần thiết để vươn lên trong cuộc sống. Bằng những hành động thiết thực, thấm đậm tình người, Hội Chữ thập đỏ đã kết nối hàng vạn tấm lòng sẻ chia, thiện nguyện để nhân lên hàng triệu hành động nhân ái, tô thắm nét đẹp nhân văn của xã hội ta, chế độ ta. Với tổng trị giá hoạt động toàn hội đạt trên 23.000 tỷ đồng (gấp hơn 2,36 lần tổng trị giá hoạt động nhiệm kỳ trước), hoạt động của Hội Chữ thập đỏ ngày càng khẳng định vị thế là tổ chức xã hội, giữ vai trò nòng cốt, đầu mối, kết nối trong hoạt động nhân đạo của quốc gia.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực cùng những kết quả đạt được trong hoạt động nhân đạo của đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên chữ thập đỏ cả nước; đồng thời cảm ơn các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài nước, các tổ chức thuộc Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế đã ủng hộ nguồn lực, chung tay thực hiện Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thực hiện có hiệu quả các hoạt động nhân đạo thời gian qua. Chủ tịch nước đánh giá cao và thống nhất với những định hướng lớn trong 5 năm tới của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đồng thời đề nghị các cấp hội trong cả nước thống nhất ý chí, hành động, vươn lên thực hiện đầy đủ, hiệu quả vai trò nòng cốt,

cầu nối, đầu mối điều phối hoạt động nhân đạo của đất nước, trong đó tập trung thảo luận kỹ về những hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua để từ đó rút ra bài học kinh nghiệm và giải pháp khắc phục.

Chủ tịch nước đề nghị các cấp hội tiếp tục kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động; củng cố và xây dựng tổ chức hội uy tín, vững mạnh, nâng tầm ảnh hưởng và sức lôi cuốn trong công tác nhân đạo; chủ động tham mưu, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn thống nhất hình thức tổ chức của hội trong toàn quốc, bảo đảm tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật và các nguyên tắc cơ bản của Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thông qua báo cáo kết quả công tác hội và phong trào chữ thập đỏ nhiệm kỳ Đại hội X (2017 - 2022), phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ Đại hội XI (2022 - 2027); quyết định tiếp tục thực hiện Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (khóa X). Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa XI gồm 111 đồng chí. Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa XI tại kỳ họp thứ nhất đã bầu 30 Ủy viên Ban Thường vụ, bầu Chủ tịch và 3 Phó Chủ tịch Trung ương Hội, Ban Kiểm tra gồm 9 đồng chí. Bà Bùi Thị Hòa, Chủ tịch Hội khóa X được bầu giữ chức Chủ tịch Hội khóa XI.

Đại hội suy tôn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa XI.

DUY TÙNG

THÀNH PHỐ, KIẾN XƯƠNG...

(Tiếp theo trang 1)

Thực hiện tốt mục tiêu phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm trường học an toàn. Triển khai thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018; tận dụng các thời gian vàng bảo đảm hoàn thành chương trình giáo dục.

* Chiều ngày 30/8, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kiến Xương tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2021 - 2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023.

Năm học 2021 - 2022, phong trào giáo dục của huyện Kiến Xương tiếp tục chuyển biến toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Nền nếp kỷ cương ở các nhà trường trong toàn huyện được củng

cố, giữ vững. Việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và giảng dạy, dạy học trực tuyến tiếp tục được đẩy mạnh, nhất là trong thời gian học sinh nghỉ học tập trung phòng, chống dịch Covid-19. Chất lượng giáo dục toàn diện của các cấp học được duy trì, giữ vững, nâng cao. Kết quả thi đua chung toàn ngành năm học 2021 - 2022 được Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá tốt, xếp thứ 2/8 huyện, thành phố.

Phát huy những kết quả đạt được, năm học 2022 - 2023, ngành giáo dục Kiến Xương tiếp tục triển khai đồng bộ

các giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học đề ra. Tiếp tục ổn định mạng lưới trường lớp; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các cấp học; tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, chính trị đối với nhà giáo và học sinh. Thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Tăng cường cơ sở vật chất và thiết bị dạy học; làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục; đầu tư nguồn lực xây dựng trường chuẩn quốc gia gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Advertisement for COVID-19 prevention and control. It features a graphic with 'Covid-19' and a virus illustration. Text includes: 'Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19', 'Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398', 'Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 30/8', 'Thế giới: Hơn 606,7 triệu ca mắc Covid-19', 'Việt Nam: Ghi nhận 3.241 ca mắc Covid-19 mới', 'Thái Bình: Tỷ lệ trẻ từ 5 - 11 tuổi đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin là 48,52%', 'Số điện thoại tiếp nhận các thông tin về dịch COVID-19', 'SỞ Y TẾ: 0969.851.212, 0227.3640.786', 'TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476, 0227.3831.885'.